

## ประชาชนอยากให้รัฐบาล 'บริการสุขภาพ' เท่าเทียม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักงานศูนย์สำรวจความคิดเห็นประชาชน "นิด้าโพล" เปิดผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "รัฐบาลกับการดูแลสุขภาพของประชาชน" โดยสำรวจ 1,256 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 31.31 ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงการให้บริการของสถานพยาบาลให้มีความเสมอภาคและมีความรวดเร็ว ร้อยละ 20.15 ต้องการให้มีการรณรงค์และช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งในเมืองและนอกเมือง และร้อยละ 18.20 ต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ขณะที่ร้อยละ 13.35 ต้องการให้เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล นอกนั้นร้อยละ 5.58 อยากให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลทุกแห่ง และร้อยละ 4.13 อยากให้รักษาฟรีครอบคลุมทุกโรค นอกนั้นเป็นความต้องการในเรื่องมาตรฐานการตรวจโรค และรักษาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องการให้เพิ่มสวัสดิการและสิทธิในการรักษาให้ครอบคลุมทุกอาชีพ

วันเดียวกัน นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ประเทศไทย กล่าวถึงนโยบายสาธารณสุขว่า นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ไม่ว่าจะนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่มีเงินไข หรือการขยายบริการผู้ป่วยไตวาย และเอดส์ให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม ส่วนเป็นนโยบายที่ดีกับนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท เป็นนโยบายที่เพิ่มภาระงานให้บุคลากร และเป็นภาระแก่คนรักหลักประกันสุขภาพ เตรียมรวบรวมข้อร้องเรียนจากทั่วประเทศ ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากนโยบายนี้เสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในเดือนตุลาคมนี้ต่อไป

ขณะที่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ ประจำปี 2555 เพื่อประเมินว่าประชาชนมีความพึงพอใจ หรือได้รับผลกระทบอย่างไร ก่อนนำความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุง เบื้องต้นได้กระจายให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินการแล้วก่อนจะสรุปผลเบื้องต้นเดือนตุลาคมนี้

## ● แข่งเต้น'ทูบีวันมเบอร์วัน'

นพ.อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต ชวนวัยรุ่นร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย โชว์พลังแดนซ์ "To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2013" ซึ่งด้วยประทานคุณพระนามดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท โดยปีนี้จะเป็นการแข่งขันเต้นรำ ในกลุ่มเยาวชน 3 รุ่น คือ Junior อายุ 6-9 ปี Pre-Teenage อายุ 10-13 ปี และ Teenage อายุ 14-24 ปี โดยจะเปิดรับสมัครแข่งขัน รอบคัดเลือกระดับจังหวัดในเดือนกันยายน เพื่อนำผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของแต่ละจังหวัด มาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค จนถึงเดือนพฤศจิกายน สำหรับผู้ชนะเลิศระดับภาค จะเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CAMP 2013 ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเต้น และเทคนิคการนำเสนอ และพัฒนาทักษะเทคนิควิธีการนำเสนอ และพัฒนาอีคิว เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556

## แรงงานนอกระบบ แนะสปส.แก้‘ม.40’

นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวถึงแนวคิดประกันสังคมถ้วนหน้าที่ให้ประชาชนและแรงงานนอกระบบจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร่วมกับรัฐบาลฝ่ายละ 550 บาท ต่อเดือน และได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีว่า เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ แต่ไม่เห็นด้วยหากจะตั้งกองทุนประกันสังคมอีก 1 กองทุน เพราะแรงงานนอกระบบไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจ่าย

“เครือข่ายเคยทำสำรวจพบว่าแรงงานนอกระบบมีกำลังจ่ายเพียงเดือนละ 100 บาท ต่อคนเท่านั้น ปัจจุบันประกันสังคม มาตรา 40 ให้แรงงานนอกระบบจ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท และ 100 บาท โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ กรณีจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ 1.เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 2.เงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อ

ทุพพลภาพ และ 3.เงินค่าทำศพ ส่วนกรณีจ่ายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ 1.เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 2.เงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อทุพพลภาพ 3.เงินค่าทำศพ และ 4.เงินออมชราภาพ” นางสุจิน กล่าว และว่า หากเป็นไปได้รัฐบาลควรปรับปรุงมาตรา 40 โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุม 5 กรณี ได้แก่ ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ส่วนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ให้ไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แทน เนื่องจากให้บริการการรักษาพยาบาลครอบคลุมหลายโรคมมากกว่าประกันสังคม



## ชี้เหอฝิวชาวนิยมนอบฉวย

นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกระแสที่ชาวไทยนิยมฝิวชาวไล่ว่า การที่ชาวไทยนิยมให้ร่างกายมีฝิวชาว กระจ่างใส เพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศชาย หรือเพื่อให้เกิดการยอมรับสถานภาพทางสังคมนั้น ถือเป็นเรื่องของความนิยมตามกาลสมัย เหมือนที่บางยุคก็มีความนิยมอย่างอื่นเข้ามาแทน บ่งบอกได้ว่ากระแสเรื่องฝิวชาวไล่นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่คู่สังคมไทยไปยาวนาน แต่จะอยู่สักพักหนึ่งก็จะเริ่มซาไป จากนั้นก็จะมีความนิยมอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ ถือเป็นเรื่องปกติของสังคม

"เรื่องฝิวชาวไล่นั้นเป็นการนำเหอเป็นยุคๆ ไม่นานก็จะมีค่านิยมอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่สนใจในเรื่องของฝิวชาวไล่นะ แต่ผู้ชายก็กำลังมีค่านิยมและอยากมีฝิวที่ชาวไลสไตลด์เกาหลีด้วยเช่นกัน ซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีฝิวชาวกระจ่างใสก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปกระตุ้นความต้องการ ทำให้กระแสแรงขึ้น และเป็นเรื่องปกติของบริษัทที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ภาพยนตร์หรือซีรีส์เกาหลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสนิยมฝิวชาวไล่นด้วย" นพ.ทวีกล่าว และว่า ความนิยมฝิวชาวไล่นั้นเป็นเพียงช่วงสั้นๆ แต่อยากให้เน้นในเรื่องของการเป็นคนดีในสังคมมากกว่า เพราะสมัยนี้คนที่ตัวเล็ก ฝิวดำ ก็สามารถโด่งดัง มีที่ยืนในสังคมได้ เพราะเขามีจุดขายคือ ความสามารถ จึงอยากให้ใส่ใจในเรื่องของความดีและความสามารถมากกว่าเรื่องสีผิวที่เป็นกระแสนิยมเพียงบางช่วงในสังคมเท่านั้น